

VŨ THƯ

Đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng dự án đường dây 500kV

Là 1 trong 4 huyện của tỉnh thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), thời gian qua, huyện Vũ Thư đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị quyết tâm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.



100% hộ dân đã nhận tiền đền bù đất nông nghiệp dự án đường dây 500kV.

Ông Nguyễn Tổng Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Xác định đây là dự án đặc biệt quan trọng,

có ý nghĩa rất lớn nhằm bảo đảm cung cấp điện cho miền Bắc trong những năm tới, trong đó có tỉnh Thái Bình, ngay sau khi có chỉ

đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, huyện Vũ Thư đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và 5 xã: Tụ Tân, Tam Quang,

Minh Khai, Minh Lăng, Song Lăng quyết liệt vào cuộc tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trước tết Nguyên đán

Giáp Thìn 2024, huyện đã hoàn thành công tác GPMB đất nông nghiệp, bàn giao cho đơn vị thi công móng cột. Đối với đất ở và đất trồng cây lâu năm, UBND huyện đã hoàn thành xây dựng phương án giá, bồi thường và tái định cư với trên 40 hộ dân. Trong tháng 4 này huyện chỉ đạo các phòng, ban hoàn thiện việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, bố trí tái định cư cho các hộ đất ở. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ thực hiện phương án tái định cư để sớm ổn định cuộc sống.

Tụ Tân là 1 trong 5 xã dự án đường dây 500kV đi qua, cũng là địa phương có số hộ dân bị ảnh hưởng nhiều nhất (61 hộ đất nông nghiệp, 43 hộ đất ở). Thời gian qua, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án. Qua quá trình triển khai, đến nay người dân đều đồng tình ủng hộ, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Phạm Tiến Sỹ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để xác định nguồn gốc và diện tích đất trong hành lang lưới điện, địa phương đã phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan rà soát, kiểm đếm của các hộ dân. Đến nay, 100% hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với đất nông nghiệp. Đối với đất ở, đã hoàn thành công tác kiểm đếm. Trong quá trình thi công, các hộ dân luôn tạo điều kiện cho nhà thầu mở rộng tạo đường đưa nguyên vật liệu vào.

Trong quá trình triển khai công tác GPMB phục vụ thi công dự án đường dây 500kV, huyện Vũ Thư đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân về đất phải thu hồi, huyện Vũ Thư sẽ sớm hoàn thành công tác GPMB để dự án triển khai đúng tiến độ.

Với quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân về đất phải thu hồi, huyện Vũ Thư sẽ sớm hoàn thành công tác GPMB để dự án triển khai đúng tiến độ.

MINH NGUYỄN

Infographic titled 'HỆ THỐNG ĐƯỜNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN 500KV BẮC - NAM' listing details for five different transmission line segments, including length, start/end dates, and technical specifications.

Theo erav.vn

KIẾN XƯƠNG

Tập trung chăm sóc lúa xuân

Vụ xuân năm 2024, huyện Kiến Xương gieo cấy trên 11.000ha lúa. Hiện nay, nông dân trong huyện đang tích cực kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện sâu bệnh gây hại để có biện pháp chăm sóc, phòng trừ hiệu quả.



Cán bộ HTX SXKD DVNN xã Nam Cao (Kiến Xương) kiểm tra tình hình sâu bệnh hại lúa.

Quốc Tuấn là một trong những xã có truyền thống gieo sạ khiến lúa có phát triển nhiều, gây thiệt hại về năng suất. Nhưng ở vụ xuân năm nay tình trạng trên đã giảm rõ rệt bởi người dân đã thay đổi phương thức gieo cấy. Tại cánh đồng thôn Bích Khê, ông Mai Văn Thủy cho biết: Nhà tôi cấy 1,5 mẫu chủ yếu giống lúa Đồi thơm, Bắc thơm. Để hạn chế lúa có phát triển, ngay từ khâu làm đất tôi đã đào một lớp đất trên bề mặt, cây lật đất 2 lần và chuyển sang cấy máy. Vì thế, đến thời điểm này tình trạng lúa có đã giảm hẳn so với mọi năm và nếu kết hợp tốt với công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, chuột gây hại chắc chắn tôi sẽ có vụ lúa xuân bội thu.

Ông Phạm Văn Thơ, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Quốc Tuấn khẳng định: Hầu như tất cả diện tích mọi năm bị nhiễm

lúa có nặng thì vụ này đã chuyển sang cấy máy nên diện tích bị nhiễm lúa có chỉ còn rất rải rác. Đó là thành công lớn. Có được kết quả này là do HTX đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nên nhận thức của xã viên ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, để đạt năng suất, sản lượng cao, thời gian tới HTX sẽ tiếp tục tuyên truyền bà con tranh thủ ra đồng để phát hiện, nhổ bỏ lúa có, đồng thời bón kali, phân đúng lịch nhằm sâu bệnh, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh đúng lịch nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

nhiễm chua, dòi đục nõn, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn. Để bảo đảm năng suất, HTX đã tuyên truyền người dân phun phòng, trừ sâu bệnh với diện tích có mật độ cao và rải với bột đối với diện tích bị nhiễm chua. Đến nay, HTX đã tổ chức 3 đợt đánh chuột và 1 lần thu mua chuột, góp phần giảm tỷ lệ chuột phá hại lúa xuân.

Theo ông Nguyễn Đức Thịnh, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Kiến Xương: Lúa xuân của huyện đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh, dự kiến lúa sẽ đứng cái phân hóa đồng từ ngày 5 - 25/4. Thời gian qua, thời tiết ban ngày nắng nóng, ẩm độ không khí cao, mưa nắng xen kẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của lúa xuân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn lá, rầy, sâu cuốn lá nhỏ, chuột. Qua kiểm tra cho thấy tỷ lệ chuột gây hại khoảng 20ha, tỷ lệ lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn khoảng 1ha, diện tích lúa phải phun phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ khoảng 1.000ha. Theo dự báo, chuột đang vào mùa sinh sản, nếu không đánh bắt quyết liệt sẽ có nguy cơ lúa xuân bị chuột phá hại gia tăng. Do đó, Trạm đã thông báo tới các xã, thị trấn tiếp tục phát động nhân dân đánh bắt chuột thủ công; phun phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ ở những nơi có mật độ cao. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sâu bệnh thực hiện phòng, trừ hiệu quả. Đối với diện tích bị lúa có, yêu cầu các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân nhổ bỏ và cắt bỏ khi lúa trở để hạn chế mọc lại ở các vụ sau. Các xã, thị trấn tiếp tục chủ động tiết nước hợp lý và thông báo cho nhân dân bón kali từ ngày 10 - 25/4. Hiện tại, cán bộ của Trạm đã tăng cường về cơ sở lấy mẫu, điều tra, phát hiện, dự định, dự báo để có biện pháp ngăn chặn sự phát sinh, gây hại của sâu bệnh trên diện rộng trong thời gian tới.

THU THỤY

Làm giàu từ nuôi con đặc sản

Cả một vùng đất rộng lớn chua phèn, cây lúa không hiệu quả, bị bỏ hoang, vợ chồng anh Nguyễn Trung Kiên, xã Đô Lương (Đông Hưng) đã mạnh dạn thuê lại, cải tạo, phát triển thành trang trại nuôi con đặc sản, mỗi năm thu lãi gần nửa tỷ đồng.

"Đánh thức" ruộng trũng

Khi mới lập gia đình, vợ chồng anh Kiên tạo sản với 2 sào ruộng khoán, vất vả với nghề xây dựng nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn. Thấy một số hộ nuôi ếch thương phẩm dần thoát được nghèo, anh Kiên cũng mua về thả ở ao nhà; song vì thiếu kinh nghiệm, nước ao trong khu dân cư ô nhiễm, ếch hay bị bệnh, chết. Vậy là lời đầu không thấy, chỉ thêm nợ.

Nhưng anh không bỏ cuộc. Thấy khu ruộng trũng chua phèn, bà con cấy nhiều vụ mất trắng, cỏ mọc um tùm, anh mạnh dạn xin xã cho chuyển 2 sào ruộng của gia đình về đó, tiến hành khử chua, đào ao nuôi ếch, cá rô phi. Lành đạo xã rất mừng vì vùng đất hoang bấy lâu vận động mãi không ai dám nhận giờ anh Kiên lại xin chuyển đổi để sản xuất. Vợ chồng anh cũng lo lắng song quyết tâm, vững tin "có sức người sỏi đá cũng thành cơm".

Bên cạnh những kinh nghiệm đúc kết từ khi nuôi ếch trong ao nhà, anh Kiên còn tìm thêm kiến thức nuôi ếch từ sách, báo và những mô hình đã thành công để áp dụng vào lúa ếch đầu tiên trên vùng chuyển đổi. "Van sự khởi đầu nan", mấy vạn con ếch thịt và cá rô phi lớn nhanh, béo tốt, cho thu nhập cao. Sau đó, anh Kiên tiếp tục để nghị với xã cho thuê lâu dài tất cả diện tích đất bỏ hoang quanh diện tích chuyển đổi của gia đình để xây dựng trang trại thủy sản rộng trên 7ha. Anh cho biết: Lúc đầu ra cải tạo khu đất hoang này cũng gặp nhiều khó khăn vì thiếu người, thiếu vốn, thiếu cả kinh nghiệm song vợ chồng tôi luôn động viên nhau vượt khó, tìm cách dần vượt tính nham, sản xuất hiệu quả, bền vững trên vùng đất này.

Nuôi con đặc sản trong ao bán nổi

Nuôi cá rô phi và ếch trên vùng đất trũng đã đưa gia đình anh Kiên thoát nghèo, có "cửa ăn của để" nhưng chỉ được vài năm thì chứng lại vì thị trường tiêu thụ khó khăn. Anh Kiên lại mở thêm trang trại mới để phát triển trang trại bền vững. Anh chia sẻ: Đây là vùng đất chua trũng, dù đã dùng nhiều cách để

thau chua song nước phèn chua vẫn đầy lên. Cách tốt nhất là làm ao bán nổi nuôi cá giống vì ao bán nổi bố trí lung chùng trên mặt ruộng đỡ tốn kinh phí, nền ao cũng cấp ít phải nạo vét bùn, thuận lợi cho thu hoạch, vệ sinh đáy ao và đặc biệt là không bị ảnh hưởng bởi chua phèn. Tôi đã đầu tư hàng tỷ đồng đào 20 ao bán nổi nuôi cá giống, xây 50 bể dưỡng cá giống đặc sản, chủ yếu là cá lăng, diêu hồng, rô phi Thái Lan, trắm đen... Điều kiện để nuôi cá giống là phải thuận tiện về giao thông, có đủ điện và nước. Trước đây, khi đi ra khu chuyển đổi của tôi rất khó khăn nhưng từ năm 2011 tỉnh làm đường Thái Hà chạy qua thì rất thuận lợi về giao thông, khách hàng từ miền Trung, miền Bắc về mua cá giống đông hơn.

Để nuôi cá giống đạt tỷ lệ sống cao, anh Kiên nhập cá từ các đơn vị uy tín; vệ sinh nền ao bằng vôi bột; bảo đảm nước sạch; cho cá ăn đúng giờ, đủ lượng. Cá khỏe mạnh sẽ có sức đề kháng tốt, phát triển nhanh. Bình quân một tháng, anh xuất bán khoảng 10 tấn cá giống các loại cho các hộ chăn nuôi trong và ngoài tỉnh, trong đó có nhiều hộ nuôi cá lồng, trang trại thủy sản; đợt cao điểm vào vụ

thả cá tháng 3, tháng 4, mỗi ngày anh xuất tới 1 tấn cá giống. Ông Bùi Xuân Hòa, xã Tây Đô (Hưng Hà) cho biết: Tôi thường mua cá giống ở trang trại của anh Kiên vì ở đây có các giống cá đặc sản, tỷ lệ sống cao, giá cả hợp lý, lại được anh Kiên tận tình hướng dẫn kỹ thuật nuôi để cá phát triển nhanh.

Luôn giữ uy tín, bảo đảm chất lượng, cá giống do anh Kiên nuôi được nhiều chủ ao lựa chọn mua về thả nuôi. Cung không đủ cầu, vì vậy anh đã vận động một số chủ ao nuôi cá giống về tình cho mình. Đến nay có khoảng 40 hộ trong và ngoài tỉnh tham gia nuôi cá giống về tình cho anh. Các hộ này được anh hướng dẫn làm ao, cung cấp cá hương chất lượng, thuốc phòng, chống dịch bệnh, kỹ thuật chăm sóc, khi cá đạt kích cỡ theo yêu cầu thì anh tới kiểm tra, thu mua lại cung cấp ra thị trường.

Không chỉ nuôi cá giống đặc sản, có giá trị kinh tế cao, anh Kiên còn tận dụng cỏ, cây trái trong trang trại nuôi 25 con hươu lai nhưng, thả 2.000 con ba ba thương phẩm. Chỉ sau một năm nuôi, hươu bắt đầu cho thu hoạch nhưng, ba ba anh xuất vài tạ/năm. Ông Nguyễn Ích Kiên, Chủ tịch UBND xã Đô Lương cho biết: Địa phương hỗ trợ anh Kiên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tuyên truyền, vận động các hộ nông dân có ruộng không canh tác cho anh Kiên thuê, quy vùng phát triển thành trang trại rộng lớn. Đây là trang trại lớn nhất xã, phát triển rất tốt, mang tính bền vững.

Từ hồi bàn tay trắng, người nông dân chần chừ dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách đã gạt hái thành công với khối tài sản lên tới vài tỷ đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Kiên còn tạo việc làm thời vụ cho 8 lao động địa phương và hàng chục lao động về tỉnh. Anh mong xã tiếp tục tạo điều kiện để thuê đất mở rộng trang trại cũng như có thêm nhiều hộ nuôi cá giống về tình vì thị trường tiêu thụ còn rất lớn.

HIỆU NGHĨA



Chỉ sau một năm nuôi, đàn hươu của gia đình anh Nguyễn Trung Kiên đã cho thu hoạch nhưng.